

บทคัดย่อ	ระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา ร้านขวัญอุณ	
	Information System Sale of food packaging: A Case Study of Kwan Toung, จำนวนหน้า 123 หน้า)	
คณะผู้จัดทำ	นางสาวเยาวภา เจริญสุข	รหัสนักศึกษา 52703537
	นายสุรเดช พันธุ์จันทร์	รหัสนักศึกษา 52707986
อาจารย์ที่ปรึกษา:	อาจารย์ณพัชรวิดิ แสงบุญนำ หงษ์ทอง	
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :	อาจารย์ลัดดาวรรณ มือนันต์	

โครงการ ระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา ร้าน ขวัญอุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความถูกต้องในการดำเนินงาน ครอบคลุมการทำงานในการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูลและการออกรายงาน คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Microsoft Visual Basic.NET เข้ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม และ Microsoft Access 2007 ในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ไม่ยุ่งยากและช่วยลดความซ้ำซ้อน ของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแล้วระบบสารสนเทศการจำหน่าย บรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา ร้าน ขวัญอุณนั้น จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวก มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา ร้าน ขวัญอุณนี้ สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ ระบบมีการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของร้าน ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลยี่ห้อสินค้า ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลสินค้า ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าและจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า สามารถรับสินค้า สามารถทำรายการขายสินค้า ขายสด / เชื้อ ขายสินค้าปลีก/ขายสินค้าส่ง และออกรายงาน เช่น รายงานการสั่งซื้อสินค้า รายงานการรับสินค้า รายงานการขายสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานลูกหนี้ รายงานรายได้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร ภูมิศึกษา ร้านขวัญอุง ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้คณะผู้จัดทำประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ ทางคณะผู้จัดทำได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำ จากบุคคลหลายท่าน จึงทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอย อบรมเลี้ยงดู และเป็นกำลังใจในการทำงานเสมอมา พร้อมทั้งช่วยเหลือในส่วนของการออกทุนทรัพย์ที่ คณะผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ณพัชรวีดี แสงบุญนำ หงษ์ทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความเมตตากรุณาต่อ คณะผู้จัดทำในการให้คำปรึกษาแนะแนวทางในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี ตลอดเวลาในการตรวจโปรแกรมและเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบงานจนระบบสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

ขอขอบพระคุณ คุณกฤษกร กุศลมหาโชติ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร ภูมิศึกษา ร้านขวัญอุง

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและให้คำปรึกษา มาโดยตลอด จนระบบงานได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ทางคณะผู้จัดทำได้กล่าวถึง และไม่ได้กล่าวถึงนั้น ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

เอกสารประกอบโครงการชุดนี้ คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดทำ โครงการระบบสารสนเทศการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหาร ภูมิศึกษา ร้านขวัญฤง ตามหลักสูตรวิชาโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCS490) ซึ่งต้องใช้หลักการ วิเคราะห์และ ออกแบบ พร้อมทั้งทำ การพัฒนาระบบงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป

โครงการ ระบบสารสนเทศการจำหน่าย บรรจุภัณฑ์อาหาร ภูมิศึกษา ร้าน ขวัญฤง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการทำงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูล การขายสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร และออกรายงานต่าง ๆ ให้เจ้าของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้งาน ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการทำโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอยู่บ้างไม่มากนักน้อย และยังสามารถนำระบบงานนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และประยุกต์ใช้กับระบบงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงต่อไปในอนาคต

หากเอกสารประกอบโครงการนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย